

# VŨ THƯ Thần tốc, quyết liệt, vượt khó giành lại thể chủ động



Thị trấn Vũ Thư vẫn duy trì test trọng điểm định kỳ cho người dân buôn bán tại chợ Thắm để sàng lọc, bóc tách F0 nhanh nhất.

Bắt đầu xuất hiện ca F0 từ ngày 10/11, chỉ sau ít ngày, huyện Vũ Thư bùng phát dịch Covid-19 trên diện rộng, số ca F0 tăng nhanh. Tuy nhiên, với sự vào cuộc thần tốc, quyết liệt của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác khoanh vùng, dập dịch, sau hơn 3 tuần Vũ Thư đã cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh.

Nguyên Xá là xã bùng phát, lây lan dịch Covid-19 mạnh nhất huyện Vũ Thư và là xã vùng đỏ duy nhất của tỉnh. Ông Phạm Văn Lương, Chủ tịch UBND xã, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã cho biết: Trong khi dịch bệnh diễn biến phức tạp thì hầu hết lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã, thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã đều là F1, phải cách ly tập trung. Trụ sở UBND xã khi đó vừa là nơi cách ly y tế cho lãnh đạo xã vừa là "trung tâm chỉ huy" phòng, chống dịch. Thay vì trực tiếp, mọi chỉ đạo, điều hành chống dịch đến cán bộ và tới các thôn buộc phải triển khai từ xa,

thông qua điện thoại. Tuy khó khăn, vất vả nhưng quá trình chống dịch Nguyên Xá được sự quan tâm, hỗ trợ tích cực vật tư y tế, nhu yếu phẩm của tỉnh, huyện; nội lực Nguyên Xá huy động được tinh thần đoàn kết, đức tính chung lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân địa phương. Nhờ đó, mặc dù bùng phát với gần 200 ca F0, sau hơn 3 tuần Nguyên Xá đã cơ bản khống chế được dịch. "Bài học kinh nghiệm mà Nguyên Xá rút ra khi địa bàn phát sinh hoặc bùng phát dịch đó là phải chủ động sẵn sàng chống dịch theo phương châm "4 tại chỗ": chỉ huy, lực lượng, phương tiện vật tư, hậu cần. Thứ hai là phải xử lý kịp thời các tình huống phát sinh ở mỗi địa phương, hàng ngày Huyện ủy, UBND huyện tổ chức họp, giao nhiệm vụ cho từng xã, thị trấn. Cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn, đặc biệt là lực lượng tuyến đầu như y tế, công an, quân đội đã vào cuộc với tinh thần quyết liệt, thần tốc, bất kể đêm ngày để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Ngoài ra, sự đoàn

hết các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Bí thư Huyện ủy Vũ Thư cho biết: Với tinh thần "Chống dịch như chống giặc", huyện đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống dịch. Ngoài ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp và 387 tổ Covid-19 công đồng, trong tình huống cấp bách, huyện thành lập thêm 2 tổ tuần tra lưu động, 5 tiểu ban giúp việc, 30 tổ công tác, huy động 330 cán bộ, công chức các địa phương tăng cường về cơ sở và gần 4.000 người dân trực tiếp tham gia các hoạt động khoanh vùng, dập dịch. Để cập nhật diễn biến dịch và chỉ đạo, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh ở mỗi địa phương, hàng ngày Huyện ủy, UBND huyện tổ chức họp, giao nhiệm vụ cho từng xã, thị trấn. Cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn, đặc biệt là lực lượng tuyến đầu như y tế, công an, quân đội đã vào cuộc với tinh thần quyết liệt, thần tốc, bất kể đêm ngày để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Ngoài ra, sự đoàn

kết, đồng thuận, hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống dịch là yếu tố quan trọng để phòng, chống dịch hiệu quả.

Ông Đặng Hồng Kỳ, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Vũ Thư cho biết: Những ngày đầu tiên khi dịch bùng phát, huyện và các địa phương rơi vào tình trạng lúng túng, chỉ đạo và xử lý các hoạt động phòng, chống dịch chưa thống nhất, chưa hiệu quả. Tuy nhiên, chỉ sau một vài ngày, với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, các hạn chế trong lãnh đạo, điều hành, triển khai phòng, chống dịch được kịp thời khắc phục, bổ khuyết. Yếu tố quyết định để huyện khoanh vùng, dập dịch hiệu quả là xét nghiệm nhanh diện rộng, thần tốc truy vết, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng và quản lý chặt chẽ F1, F2. Trong điều kiện khó khăn về vật tư y tế, nhân lực mỏng, tuy nhiên, trong 3 tuần cao điểm bùng phát dịch, huyện đã huy động mọi nguồn lực xét nghiệm nhanh cho 251.000 lượt người, xét nghiệm PCR cho trên 22.200 lượt người, từ đó bóc tách hàng trăm F0, nghi ngờ F0, tổ chức cách ly tập trung trên 4.100 người, cách ly tại nhà trên 9.200 người và yêu cầu 21.000 người theo dõi sức khỏe tại nhà, riêng xã Nguyễn Xá thực hiện phong tỏa từ ngày 14/11 - 1/12. Công tác tuyên truyền được huyện đẩy mạnh, thể hiện rõ nét trong tâm lý, nhận thức của nhân dân, từ lo lắng, hoang mang ban đầu đã nhanh chóng chuyển sang bình tĩnh, tích cực, thậm chí chủ động tham gia các hoạt động phòng, chống dịch để bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Toàn huyện đã tiếp nhận trên 10,5 tỷ đồng phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Trong gần 1 tháng kể từ thời điểm bùng phát dịch, Vũ Thư có trên 600 người mắc Covid-19 ở 28/30 xã, thị trấn, các địa phương có nhiều ca F0 là Nguyên Xá, thị trấn Vũ Thư, Hồng Phong, Duy Nhất, Hòa Bình... Nhưng nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, với hướng đi, cách làm đúng, sau hơn 3 tuần, số ca F0 mới trên địa bàn đã giảm sâu, Vũ Thư đã khống chế, kiểm soát kịp thời tình hình dịch bệnh, nhanh chóng ổn định sinh hoạt, sản xuất cho nhân dân.

QUYNH LƯU

từ gia đình và vận động người dân thực hiện xét nghiệm diện rộng để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Đồng thời, phong tỏa tạm thời 2 điểm chính trị khu vực có F0 gồm 40 hộ dân trong thôn. Ông Nguyễn Ngọc Tráng, Trưởng thôn Trần Phú cho biết: Để nhân dân chấp hành nghiêm việc cách ly y tế tại khu vực phong tỏa, các đồng thể của thôn cùng tổ Covid-19 công đồng đã tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Đồng thời, giám sát chặt chẽ việc đi lại của nhân dân trong khu vực. Lực lượng y tế thôn thường xuyên kiểm tra tình hình sức khỏe của người dân để báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã.

Bà Trần Thị Toàn, cán bộ y tế thôn Tân Tiến tăng cường cho thôn Trần Phú cho biết: Nhiệm vụ chính của tôi là đi rà soát và ghi chép lịch trình đi, về của từng người và tình hình dân cư trong thôn, kịp thời sàng lọc những trường hợp trở về từ vùng có dịch để hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch và báo cáo với chính quyền địa phương để có các biện pháp cách ly phù hợp, đúng quy định. Dù phải tiếp xúc với nhiều người có nguy cơ cao nhưng tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ với mong muốn cùng địa phương nhanh chóng khoanh vùng, dập dịch, ổn định cuộc sống cho bà con.

Dù lực lượng mỏng, khối lượng công việc gấp hai, gấp ba so với bình thường nhưng với các biện pháp kịp thời, quyết liệt, cùng quyết tâm chung sức đồng lòng của cán bộ và nhân dân xã Chi Lăng, tin rằng dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi.

THANH THUY

## THÁI THỤY

# Các sân chơi trí tuệ qua mạng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Mặc dù dịch Covid-19 đã tác động, ảnh hưởng lớn đến hoạt động dạy và học nhưng các trường học trên địa bàn huyện Thái Thụy vẫn duy trì tốt việc tham gia các sân chơi trí tuệ qua mạng, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Không chỉ dẫn đầu về phong trào học tập, Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh (thị trấn Diêm Điền) còn là ngôi trường có nhiều học sinh tích cực tham gia các sân chơi trí tuệ qua mạng. Ngay từ đầu các năm học, nhà trường đã làm tốt công tác tuyên truyền đối với phụ huynh và các em học sinh, phát động phong trào học sinh tích cực tham gia các sân chơi trí tuệ qua mạng như Olympic giải toán, tiếng Anh, giải toán bằng tiếng Anh, giải vật lý...

hợp với sở thích, khả năng của bản thân. Hiện nay, phong trào tham gia các sân chơi trí tuệ qua mạng của nhà trường đã đi vào chiều sâu và trở thành nhu cầu thiết thực của các em học sinh ở tất cả các khối lớp trong toàn trường. Những năm học gần đây, đã có nhiều học sinh trong trường đạt giải cấp quốc gia, cấp tỉnh tại các sân chơi và mang lại niềm tự hào cho nhà trường và niềm tin yêu của các bậc phụ huynh.

Theo ông Đỗ Trường Sơn, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thái Thụy: Từ năm học 2017 - 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo không chủ trì, tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các cuộc thi dành cho học sinh như giải toán qua mạng, Olympic tiếng Anh, thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các

trường học trên địa bàn huyện Thái Thụy luôn duy trì tốt phong trào tham gia các sân chơi trí tuệ qua mạng. Nhiều trường có 100% học sinh tham gia các sân chơi trí tuệ qua mạng trong các năm học, điển hình là các trường tiểu học: Thụy Sơn, thị trấn Diêm Điền, Thụy Phong; các trường THCS: Thái Hưng, Nguyễn Đức Cảnh, Dương Hồng Thủy, Thái Nguyên; các trường Tiểu học và THCS: Thái Phúc, Thụy Ninh, Dương Phúc, Thụy Hưng, Thụy Việt... Đặc biệt, năm học 2020 - 2021, huyện Thái Thụy tiếp tục là đơn vị điển hình toàn quốc, dẫn đầu tỉnh về kết quả các sân chơi trí tuệ qua mạng: Toàn huyện có 208 học sinh tham gia các sân chơi giải toán, tiếng Anh, vật lý qua mạng đạt giải cấp quốc gia/



Học sinh Trường Tiểu học và THCS Thái Phúc (Thái Thụy) nhận giải thưởng tại kỳ thi cấp quốc gia giải toán qua internet, năm học 2020 - 2021.

Ảnh tư liệu

Em Vũ Trung Kiên, học sinh lớp 9A2 chia sẻ: Em thấy các sân chơi trí tuệ qua mạng rất thú vị, bổ ích đối với học sinh. Nhờ việc tham gia giải các bài tập trên mạng giúp chúng em rèn luyện kỹ năng làm bài, đánh giá được năng lực học tập của mình. Với những kỹ năng tự trang bị của mình khi tham gia các cuộc thi qua mạng giúp em giành huy chương vàng môn toán cấp quốc gia cuộc thi giải toán và vật lý qua internet - Violympic năm học 2020 - 2021.

Cô giáo Trịnh Thị Thu Hiền, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh cho biết: Các sân chơi trí tuệ qua mạng giúp học sinh thể hiện được tài năng, trí tuệ, sáng tạo và rèn luyện cho các em kỹ năng làm bài, tinh thần tự học, tự bồi dưỡng kiến thức cho bản thân. Hàng năm, nhà trường luôn khuyến khích học sinh tham gia các sân chơi trí tuệ qua mạng theo tinh thần tự nguyện, được cha mẹ đồng ý và lựa chọn sân chơi phù

vấn để trong thực tiễn, thi dạy học theo chủ đề tích hợp...; chỉ đạo không sử dụng kết quả của các cuộc thi vào việc đánh giá kết quả học tập của học sinh hoặc ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh đầu cấp học. Tuy nhiên, không thể phủ nhận những lợi ích từ các sân chơi trí tuệ qua mạng đem lại. Từ việc xác định được lợi ích của các sân chơi qua mạng, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã chỉ đạo các trường tiếp tục duy trì học sinh tham gia các sân chơi qua mạng như giải toán, tiếng Anh, giải toán bằng tiếng Anh và vật lý..., trên nguyên tắc không ép buộc học sinh, không sử dụng kết quả của các sân chơi vào việc đánh giá kết quả học tập của học sinh và ưu tiên tuyển sinh đầu cấp, không lấy kết quả đó làm căn cứ để đánh giá thi đua tập thể trường và cá nhân cán bộ, giáo viên.

Nhờ sự quan tâm chỉ đạo của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện nên những năm qua các

tổng số 339 học sinh toàn tỉnh đạt giải, chiếm hơn 61% số giải cấp quốc gia của tỉnh, trong đó có 16 huy chương vàng, 27 huy chương bạc, 52 huy chương đồng, 113 giải khuyến khích. Thái Thụy cũng là huyện duy nhất của tỉnh có học sinh tham gia 3 sân chơi: giải toán bằng tiếng Anh lớp 8, giải toán bằng tiếng Việt lớp 9 và giải vật lý lớp 9.

Cùng với việc tăng cường rèn luyện cho học sinh kỹ năng tin học trong thời kỳ 4.0, trong năm học 2021 - 2022 và những năm học tiếp theo, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thái Thụy tiếp tục duy trì tốt phong trào tham gia các sân chơi trí tuệ qua mạng dành cho học sinh. Qua đó góp phần hình thành, phát triển các năng lực và phẩm chất của học sinh, góp phần thúc đẩy và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

TRẦN TUẤN

Từ 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên phát hiện ngày 10/11 tại thôn Trần Phú liên quan đến ổ dịch xã Mê Linh (Đông Hưng), đến ngày 13/12, xã Chi Lăng đã phát hiện thêm 5 F0 liên quan đến ổ dịch cũ và ổ dịch tại thôn Tân Dân (xã Hòa Bình). Ngay lập tức, xã quyết định thành lập 2 chốt kiểm soát dịch tại cầu Đùn, thôn Tân Tiến và chốt kiểm soát dịch giáp ranh với xã Lô Giang (Đông Hưng). Cùng với đó, xã thiết lập 3 chốt kiểm soát dịch tại các thôn Trần Phú, Tiên Phong và Minh Khai để kiểm soát chặt chẽ người ra, vào địa bàn. Đồng thời, huy động lực lượng tiếp tục làm việc xuyên đêm để xét nghiệm diện rộng cho tất cả người dân các thôn Trần Phú, Tiên Phong, Minh Khai. Đến chiều ngày 13/12, toàn xã đã xét nghiệm trên 1.400 trường hợp có nguy cơ. Ông Nguyễn Phú Trịnh, Chủ tịch UBND xã cho biết: Một trong những giải pháp được Chi Lăng thực hiện cấp bách đó là huy động lực lượng thần tốc truy vết tất cả các trường hợp có nguy cơ để theo dõi, giám sát, cách ly theo quy định; đẩy mạnh tuyên truyền trên nhiều phương tiện với mục đích làm cho mọi người hiểu rõ tính chất nguy hiểm của dịch bệnh, từ đó cùng với hệ thống chính trị quyết tâm dập dịch; huy động lực lượng lấy mẫu test nhanh diện rộng, bóc tách F0 ra khỏi địa bàn, truy vết các định và phân loại đúng F1 để có biện pháp cách ly phù hợp, không để sót các trường hợp có liên quan.

## CHI LĂNG Đồn sức chống dịch

Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để khẩn trương truy vết, khoanh vùng, dập dịch, nhanh chóng xác định các trường hợp liên quan đến các ca mắc Covid-19 trên địa bàn nhằm khống chế, không để dịch bệnh lây lan là những biện pháp xã Chi Lăng (Hưng Hà) đang cấp bách thực hiện.



Các chốt kiểm soát dịch thực hiện nghiêm việc khai báo y tế khi ra, vào địa bàn.

phát huy tính tích cực, hiệu quả hoạt động của các tổ Covid-19 cộng đồng theo phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người" để kịp thời nắm tình hình sức khỏe, di biến động của từng hộ dân thuộc khu vực quản lý. Ông Nguyễn Ngọc Đoàn, tổ trưởng tổ kiểm soát dịch tại cầu Đùn, thôn Tân Tiến cho biết: Chúng tôi có 7 thành viên thay nhau túc trực tại chốt kiểm soát dịch, quản lý chặt chẽ người ra, vào địa bàn 24/24 giờ. Các thành viên đều thể hiện sự

quyết tâm, đoàn kết, chung sức đồng lòng phòng, chống dịch. Tuy có vất vả hơn nhưng mọi người đều cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Trong thời điểm dịch bệnh phức tạp, việc tăng cường trực chốt tại các điểm nguy cơ là một trong những nhiệm vụ quan trọng giúp kịp thời ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Còn tại thôn Trần Phú - nơi phát sinh nhiều ca bệnh, đã nhanh chóng huy động lực lượng thần tốc truy vết, rà soát

## Cơ sở giáo dục đại học đầu tiên tổ chức kỳ thi Olympic cho học sinh THPT

(nhandan.vn) Đại học Quốc gia Hà Nội vừa thông tin về việc tổ chức kỳ thi Olympic năm học 2021 - 2022 cho học sinh THPT trên toàn quốc.

Đây là lần đầu tiên Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức kỳ thi với mục đích nhằm động viên, khuyến khích người dạy và người học phát huy năng lực sáng tạo, dạy giỏi, học giỏi; tạo cơ hội học hỏi, nâng cao chất lượng giảng dạy bậc THPT. Đồng thời, kỳ thi cũng nhằm phát hiện người học có năng khiếu về môn học để tạo nguồn bồi dưỡng, tạo cơ hội cho học sinh giỏi được xét tuyển thẳng vào các chương trình đào tạo trình độ đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội.



Ảnh minh họa

Các môn thi gồm các môn ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Trung, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Pháp), ngữ văn, lịch sử và địa lý. Nội dung thi nằm trong chương trình đào tạo THPT quốc gia và một số kiến thức nâng cao. Thời gian tổ chức thi vào hai ngày 8 và 9/1/2022 tại Hà Nội.

Số lượng thí sinh mỗi đội tuyển do các cơ sở giáo dục và đào tạo thành lập: không quá 10 thành viên/1 đội tuyển đối với mỗi môn thi; các trường THPT của Đại học Quốc gia Hà Nội được cử không quá 30 thành viên/1 đội tuyển đối với mỗi môn thi; các đội tuyển của các trường THPT chuyên (không bao gồm các trường đã có thí sinh đi thi theo đội tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo): không quá 10 thành viên/1 đội tuyển đối với mỗi môn thi; các đội tuyển của các trường THPT khác: không quá 2 thành viên/1 đội tuyển đối với mỗi môn thi.

Các sở giáo dục và đào tạo và các trường THPT gửi danh ký dự thi trước ngày 25/12 và danh sách các đội tuyển dự thi trước ngày 30/12 về Đại học Quốc gia Hà Nội.